
 
 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

ในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรมัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  (ครั้งที่ 1 ) 

ในวันอังคารที ่ 2 4   เมษายน  2561   เวลา  13 .30  น. ณ  หองประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้น 2    
 

ว าที่รอยตรสีุรพล  นพพิบูลย  (ผูแทนธนารักษพื้นที่บุรีรัมย) มีขอเสนอแนะดังนี้  
1 . การนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย นอกจาก 

เอกสารการติดตามและประเมินผลแบบรูปเลม ควรมีการเพิ่มเติมการนําเสนอในรูปแบบของไฟลขอมูลประกอบเพื่อให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถเขาใจไดงาย และครอบคลุมเนื้อหาครบถวน 

2 . การดําเนินงานโครงการพัฒนา/กิจกรรมควรมีการประเมินผลวาเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม เพื่อให 
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ อีกทั้งเกิดความคุมคาเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น 

3 . ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีสภาพปญหาการจราจรติดขัด จึงอยากใหเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีการ 
วางแผนแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต 

4 . ผลการดําเนินการโครงการพัฒนา/กิจกรรมในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ยังดําเนินการ    
ไดนอยจึงอยากใหเทศบาลชวยเรงรัดการดําเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมในชวงครึ่งปหลังใหเปนไปตามแผน             
การดําเนินงานที่วางไว 
 

นายจักรกริศน  บรรจงอักษร  (ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองบุรีรัมย)  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1 . ควรเรงการดําเนินการโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่เก่ียวกับดานสาธารณูปโภค และดานโครงสรางพื้นฐานให 

เปนไปตามแผนงานที่วางไวเพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 

นายนพดล  ทั่วประโคน  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1 . เทศบาลเมืองบุรีรัมยควรใหความสําคัญและเพิ่มการดําเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูพิการ

และผูสูงอายุใหเกิดเปนรูปธรรมเพื่อใหผูพิการและผูสูงอายุไดรับประโยชน 
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